

# สันติภาพในซีเรียกับประเด็นการสังหารหมู่ที่เมือง Houla

ดร.ฟารุก มะหะหมัด

ศูนย์อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ภายหลังที่มีการลอบสังหารฆาตกรรมหมู่ในเมือง houla ประเทศซีเรีย ในวันที่ 25 พฤษภาคม คำให้การของชาติตะวันตกที่พยายามกล่าวหาว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนของทหารรัฐบาลซีเรียเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นการฆ่าที่โหดเหี้ยมที่สุด มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ 100 คน โดยส่วนใหญ่เป็น เด็กและสตรี ตามสื่อการรายงานข่าวที่สรุปถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่เคราะห์ร้ายข้อมูลทุกอย่างมีการอ้างจากกลุ่มต่อต้าน หากเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นการกระทำที่มีความผิดร้ายแรง

จากการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลายสำนักข่าวโดยเฉพาะ BBC CNN เป็นภาพที่พยายามแสดงออกมาและมีการผสมผสานกันระหว่างภาพเหตุการณ์จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีความใกล้เคียงกันอย่างเช่นสงคราม ในอิรักแต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากเปรียบเทียบเกี่ยวกับการรายงานข่าว เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในลิเบียเมื่อปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกัน การประมวลภาพข่าวใน ลิเบียกับซีเรีย ใกล้เคียงกันมาก การสร้างกระแสให้เหตุการณ์ไม่มีวันจบสิ้น ในความเป็นจริงการรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศ กับข้อเท็จจริงนั้นมีมาตรฐานที่คนบางกลุ่มยกย่องให้เกิดความน่าเชื่อถือในเรื่องของความชัดเจนไม่ได้ดีไปกว่าสำนักข่าวในประเทศอื่นๆ

## Syria massacre in Houla condemned as outrage grows



This image - which cannot be independently verified - is believed to show the bodies of children in Houla awaiting burial

อีกกรณีหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างคำกล่าวหาทหารซีเรียสังหารประชาชนที่เมือง houla กับตอนที่ ลิเบียใช้เครื่องบินรบยิงกระสุนเข้าใส่ประชาชนในตอนนั้นเป็นการยิงสลายฝูงชนและวิถีกระสุนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าทั้งสองเหตุการณ์ คงเป็นภาพที่ปรุงแต่งให้สมจริงมากกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่สำนักข่าวตะวันตกพยายามให้เกิดอคติ สร้างสีสันให้ดูน่ากลัวมากขึ้น จริยธรรมการนำเสนอเพียงเพื่อสร้างมายาคติให้กับประเทศประนีประนอม

การที่รัฐบาลประเทศนั้นๆมีมาตรการที่รุนแรงหลายเหตุการณ์เกี่ยวกับการจลาจลในแต่ละที่ทั่วโลก การใช้อาวุธหนักเข้าสลายนั้นมีขึ้นในหลายๆครั้งที่ผ่านมา รวมถึงประเทศไทยก็เคยมีมาแล้วมักจะนำมาใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อรัฐบาลไม่มีทางเลือก ข้อมูลจากภายนอกเป็นเรื่องที่รัฐบาลซีเรียต้องทนรับคำแถลงการณ์ปฏิเสธคงมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลซีเรียมีการรายงานผลตลอดเกี่ยวกับฝ่ายต่อต้านที่เข้าโจมตีเมืองดามัสกัส อเล็ปไป ส่วนการสังหารหมู่ที่เมืองhoula รัฐบาลซีเรียกำลังอยู่ในขั้นตอนขบวนการสืบสวน เบื้องต้นเป็นเพียงแค่การกล่าวหาเท่านั้น

แต่สิ่งที่สื่อตะวันตกใช้ความพยายาม เกี่ยวกับการประมวลภาพเหตุการณ์ในอดีตและนำมาฉายให้เห็นบ่อยๆ จากเหตุการณ์ในปี 1999 ที่กองกำลังนาโตโจมตี ยูโกสลาเวีย และปฏิบัติกับประเทศลิเบียในปีที่แล้ว หากจะประมวลภาพทั้งสองเหตุการณ์ กองกำลังนาโตมักจะเก่งกล้ากับประเทศที่ด้อยพัฒนา ศักยภาพทางการทหาร North Atlantic treaty organization แปลว่า สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมา เป็นการรุกรานมากกว่าที่จะป้องกัน หากรัฐบาลซีเรียเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของอำนาจ อิหร่าน กับ อิซนูลเลาะห์ ในเลบานอนจะต้องโดดเดี่ยวต่อจากนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่การดูถูกกันทรพยากรในภูมิภาค ตะวันออกกลาง แบบเต็มตัว

แต่ในเรื่องของคำแถลงการณ์ของผู้นำซีเรีย ในวันที่ 3 มิถุนายน ทหารฝ่ายรัฐบาลกำลังต่อสู้กับการรุกรานของต่างชาติ องค์การนาซาติดกับบทบาทในซีเรียจะต้องพบกับความล้มเหลว รัฐบาลประเทศซีเรียยังคงมีจุดยืนที่แท้จริง ประชาชนในประเทศมีความเคยชินกับสงครามที่ยาวนานกับอิซาเอลและรัฐสถานะประเทศของตนแต่ในเวลาปัจจุบันเป็นที่แตกต่างเมื่อคนในประเทศจำต้องแบ่งฝ่ายรบราฆ่าฟัน รัฐบาลซีเรียควรแสดงให้เห็นมากที่สุด เกี่ยวกับความคิดริเริ่มในการปฏิรูปการเมือง การกล่าวถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่สังหารหมู่ที่เมือง houla เกิดอะไรขึ้นที่นั่น การกระทำอันโหดเหี้ยมของคนกลุ่มนั้น การก่อการร้ายได้เข้ามาในประเทศของเรา ในส่วนของคณะผู้สังเกตการณ์ขององค์การสหประชาชาติ การรายงานแบบเสริมเติมแต่งเรื่องการเสียชีวิตของประชาชนในเมือง houla แต่ สิ่งที่สหประชาชาติควรทำมากที่สุดตรวจสอบและทำการขัดขวางประเทศที่ให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธกับทหารฝ่ายต่อต้าน ไม่ใช่หาทางแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ กลุ่มผู้ที่เฝ้าสังเกตการณ์ จาก สหประชาชาติ กล่าวหาแบบไม่มีข้อมูลว่าการสังหารที่เมือง houla เป็นฆาตกรรม ของทหารฝ่ายรัฐบาล

ความขัดแย้งอาจจะแยะไปกว่าเดิมหากมีเรื่องศาสนานิกายเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Conflict transformer หากมุสลิมนิกาย ซือฮ์มีแรงสนับสนุนจากภายนอกเพื่อเป้าหมายที่จะต่อต้านรัฐบาล ซุนนีซีเรียเหตุการณ์จะยิ่งยืดเยื้อออกไปนอกจากชาวซีเรียลี้ภัยยังเลบานอนแล้ว เหล่าบรรดานักรบที่มาจาก กรุง ตริโปลีก็

แตกกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆ นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนมีผู้เสียชีวิตมากมายในเวลานี้การเดินทางเข้าไปยังซีเรียมีความอันตรายมากขึ้น เพราะทหารที่จงรักภักดีกับรัฐบาลมีความเข้มแข็งตั้งจุดตรวจอย่างหนาแน่นรอบเมือง ดามัสกัส

ไม่กี่วันตั้งแต่การสังหารหมู่ที่เมือง houla กลุ่มต่อต้านรัฐบาลได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธสงครามอย่างเต็มที่ จาก กาดาร์ ซาอุดีอาระเบีย อาวุธหนักหลายชนิดตกอยู่ในมือของฝ่ายกบฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายงานจากฝ่ายรัฐบาลถึง ทหารฝ่ายกบฏได้รับการฝึกอบรมการใช้อาวุธในประเทศตุรกี ประสิทธิภาพในเรื่องของระบบระเบียบ การฝึกฝนความรอบคอบคงสู้ทหารรัฐบาลไม่ได้ รัฐบาลซีเรียออกคำสั่งให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในเขตพื้นที่อันตราย มีข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาลว่า รัฐบาลสหรัฐฯจัดส่งอาวุธสงครามให้กับ กษัตริย์มุสลิมบางประเทศในอ่าวเปอร์เซีย

ถ้าจะย้อนรอยเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม มีผู้เสียชีวิตมากถึง 27 ศพ โดยเป้าหมายที่จะสังหารผู้นำระดับสูงของรัฐบาล มีการแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการโจมตีครั้งนั้น กลุ่มมุสลิมที่มีอุดมการณ์เป็นศัตรูกับตะวันตกมีอยู่มากในเยเมน กับ อัฟกานิสถาน แต่ในลิเบียกับซีเรียกลับได้รับแรงหนุนจากตะวันตก กลุ่มมุสลิมภราดรภาพ Muslim brotherhood มีอิทธิพลต่อกลุ่มต่อต้านในซีเรีย แต่ก็ยังไม่จะมีอะไรจะเป็นสิ่งที่แสดงความมั่นใจถึงอนาคตซีเรียว่า การปกครองแบบรัฐบาลอิสลามจะมีทางเป็นไปได้จริง ซาอุดีอาระเบียยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่และไม่มีเสียงต่อต้านที่จะให้กองกำลังนาโต โจมตี

จากคำให้การของรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรีย ในเดือน พฤศจิกายน มีผู้เสียชีวิตมากถึง 3,500ศพกองกำลังต่อต้านรัฐบาลบางกลุ่มไม่ต้องการข้อเสนอแผนการสันติภาพของนายโคฟี อันนัน และต้องการให้หยุดการดำเนินการของกลุ่มผู้เผ่าสังเวยการณ์ สหรัฐฯกับสหภาพยุโรป ก็ยังคงไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับแผนสันติภาพของอันนันมากนัก ก่อนที่จะมีผู้สังเวยการณ์ประจำในซีเรีย UN Peacekeeper มีการกำหนดความเข้มงวดเกี่ยวกับประเทศซีเรียในหลายๆด้านแต่ในเวลานี้สิ่งที่ชาติตะวันตกและพันธมิตรกำลังถือปฏิบัติคือให้การสนับสนุนกองกำลังกลุ่มฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมีการรายงานมาให้เงินกับทหารซีเรีย เพื่อให้ออกห่างจากกองทัพ เยวชนชาวซีเรียถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมกับกองกำลังฝ่ายต่อต้านการสอบสวนของรัฐบาลซีเรียเกี่ยวกับการสังหารหมู่ประชาชนในเมือง houla ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่กันแบบครอบครัว มีรายงานผู้เสียชีวิตถูกสังหารด้วยของมีคม จากการสืบสวนของ กองพลน้อย อัลกอสซัม จามัล สุไลมาน เป็นการสร้างสถานการณ์ ให้เกิดความโกรธแค้นและวัตถุประสงค์ให้เกิดสงครามกลางเมือง อุดมการณ์ของกองกำลังทั้งสองฝ่าย มิได้มีเป้าหมายหาคนบริสุทธิ์และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้น เป็นกลุ่มมือที่สามที่ถูกรับจ้างให้เข้ามาสร้างปมปัญหาให้มีมากขึ้นในซีเรีย

ประเด็นการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียนั้นหลายประเทศตะวันตกและตุรกียังคงหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นข้อเสนอนในเรื่องอื่นๆเรียกร้องให้ใช้กำลังทางอากาศกับซีเรีย คำแถลงการณ์ของรัฐบาลสหรัฐฯในเรื่องการปฏิบัติการทางทหารเป็นสิ่งจำเป็น 47 ประเทศขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้เข้าพบกันที่กรุงเจนีวาในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่เมือง houla โดยเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียออกมาแสดงความรับผิดชอบ กลุ่ม

ประเทศที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการโค่นอำนาจของรัฐบาลซีเรีย มีเพียง รัสเซีย จีน คิวบา แต่กลุ่มประเทศที่ให้การสนับสนุน สหรัฐฯแบบเต็มตัวคือ สันนิบาตชาติอาหรับ ประเทศ ยูกันดา เอกวาดอร์ ดอลงคะแนนเสียง และอินเดียเป็นอีกชาติหนึ่งที่ต่อต้านวิธีการแก้ปัญหาของตะวันตก

การแก้ปัญหาตามวิธีการที่ไม่สมคูล ประเด็นการสังหารหมู่นั้นเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อพยายามขัดขวางการแก้ปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศซีเรียในขณะนี้ต้องการยึดเย็ดให้ซีเรียต้องตกอยู่ในวงจรความขัดแย้งระหว่างสงครามกับการเมือง สิ่งที่ดีที่สุดไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังทางด้านการทหาร นอกจากรัสเซียแล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมัน ยังกล่าวว่าไม่มีเหตุผลอันใดเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเราควรที่จะออกห่างจากความขัดแย้งในภูมิภาค

ข้อมูลเรียบเรียงจาก **Mr.john cherian**